

ที่ โปสท์ 024/2020

25 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง รายงานแนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีเครื่องหมาย “C”
บริษัท บางกอก โปสท์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท บางกอก โปสท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ในการที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย C เนื่องจากงบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว สาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

สาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานคือ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งทำให้หลายธุรกิจหยุดให้บริการในไตรมาสที่ 3/2563 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากการสั่งซื้อจากหลายภาคธุรกิจ โดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเที่ยว

โดยแนวทางการแก้ไขที่บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าโฆษณา ด้วยการสร้างทีมการตลาดที่ดูแลผลิตภัณฑ์ Branding และ Digital, สร้างทีม Strategy เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการทำตลาดเชิงรุก รวมถึงพัฒนาช่องทางสื่อ Digital เพื่อเสริมสร้างรายได้ทดแทนรายได้ในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ลดลง ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้ตอบรับกับผู้อ่านและตลาดในปัจจุบัน ขยายฐานผู้อ่าน Online ให้มากขึ้น เพิ่มช่องทางในการให้บริการเพื่อรองรับการเข้าถึงของผู้บริโภคให้มากขึ้น โดยเฉพาะสื่อ Social Media และพัฒนาระบบ Customer Relationship Management (CRM) และฐานข้อมูลลูกค้าผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

นอกจากนี้ ยังรวมถึงการพัฒนาทักษะพนักงานและเพิ่มบุคลากรด้านสื่อ Digital ด้วยการเพิ่มทักษะการทำงาน โดยการจัดอบรม Training ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับสื่อ Digital, จัดหาบุคลากรที่มีความชำนาญ



มาร่วมพัฒนาสื่อ Digital, ว่าจ้างที่ปรึกษาเข้าร่วมวางแผนงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน Digital ตลอดจนสร้างสินค้าใหม่ภายใต้ชื่อ Brand ของ Bangkok Post Group เพื่อเสริมรายได้ อาทิ การจัดงานสัมมนา, กิจกรรมส่งเสริมการขาย, การทำประชาสัมพันธ์ให้องค์กรต่างๆ, การจัด Masterclass เป็นต้น รวมถึงลดการว่าจ้างพนักงานบางส่วน และโยกย้ายพนักงานภายในที่มีทักษะที่เหมาะสมกับงาน ให้รับหน้าที่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และยังรวมถึงแนวทางโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้เช่น การซื้อขายสินค้าธุรกิจออนไลน์ การจัดการท่องเที่ยวและทัศนศึกษา การสร้างรายได้จากระบบสมาชิกหรือลูกค้าผู้อ่าน การเปิดสอนหลักสูตรพิเศษและการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านสามารถพิจารณาการนำเสนอแนวทางการดำเนินการแก้ไขได้อีกครั้งบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามลิงก์ดังนี้ https://www.bangkokpost.co.th/corporate_info/investor-information

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

